

“Renaissance Wedding Fair 2019” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ พร้อมเนรมิตงานแต่งงานในฝันให้วันแต่งงานของคุณพิเศษกว่าใครด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้วันสำคัญของคุณสมบูรณ์แบบในทีเดียว ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 20.00 น. ที่งาน “Renaissance Wedding Fair 2019” ณ ห้องรอยัลมณีนยา บอลรูม พร้อมพุดคุยกับเวดดิ้งแพลนเนอร์ มากประสบการณ์ รวมถึงชมงานแสดงสินค้าและบริการสำหรับจัดงานแต่งงานอย่างครบวงจร เช่น ชุดแต่งงาน เครื่องประดับ ช่างภาพ การ์ดเชิญ และของชำร่วย จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย เพื่อให้งานแต่งงานของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

ร่วมเพลิดเพลินไปกับวงดนตรี พร้อมลิ้มรสอาหารหลากหลายชนิดและเครื่องดื่มรสเลิศที่ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากเชฟมือหนึ่ง พร้อมทีมงานคุณภาพที่คอยให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งนี้คุณยังสามารถร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ ที่ทางโรงแรมฯ ได้จัดขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ ลุ้นรับรางวัลมากมาย พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

รับชมห้องจัดเลี้ยงที่เหมาะสมกับทั้งงานหมั้นและงานแต่งงานอย่างห้องสตูดิโออาร์ 6 และห้องโถงที่ถูกออกแบบมาเพื่องานพิธีโดยเฉพาะ มีความโดดเด่นในส่วนของประตูทางเข้ารวมถึงกระจกใสจากด้านข้างที่คอยรับแสงธรรมชาติและสร้างบรรยากาศให้งานพิธีนี้ดูอบอุ่นอย่างเป็นกันเอง รวมถึงห้องเอนกประสงค์ขนาดย่อมที่มีครัวเปิดและเชื่อมต่อกับห้องพิธีเพื่อให้แขกสามารถนั่งพักผ่อนหลังจากเสร็จพิธีได้อีกด้วย

รวมทั้งห้องจัดเลี้ยงในขนาดที่แตกต่างกันที่สามารถรองรับงานสำคัญต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามแบบที่คุณต้องการ โดยเฉพาะห้องหลักอย่างห้องรอยัลมณีนยาบอลรูมสไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อมกับเพดานที่มีความสูงถึง 6 เมตร จึงเป็นจุดเด่นที่จะสร้างบรรยากาศให้งานสำคัญงานนี้ออกมาสวยงามตระการตา เพิ่มความหรูหราด้วยแชนเดอเลียร์ทรงสี่เหลี่ยมที่มีความเรียบหรูและทันสมัย ประดับประดาด้วยไฟคริสตัลนับหมื่นแท่งและไฟแอลอีดีที่เปลี่ยนสีได้สร้างบรรยากาศในงานของคุณให้เป็นไปได้ดั่งใจ

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการมีออฟเตอร์ปาร์ตี้ต่อจากช่วงพิธีการ ทางโรงแรมยังมีห้องส่วนตัวที่เหมาะสมสำหรับจัดงานนี้ โดยเฉพาะเพื่อให้คู่บ่าวสาวได้ปาร์ตี้สนุกสนานกับผองเพื่อน ได้แก่ อาร์ชัวร์ ห้องขนาดใหญ่ที่มีมุมของบาร์ในตัว ตั้งอยู่บนชั้น 33 ของโรงแรมทำให้สามารถเห็นวิวท้องฟ้ายามค่ำคืนและวิวใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่สวยงาม หรือจะเป็นอาร์บาร์ ชั้นล็อบบี้ที่มีความโดดเด่นในการตกแต่งในรูปแบบร่วมสมัย ด้วยกระจกใสหลากสีสัน ชั้นงานศิลปะอันวิ

จิตร และหลอดไฟนีออนสีสดใสช่วยเพิ่มบรรยากาศความสนุกให้กับงานได้อย่างลงตัวไม่แพ้กัน

ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ในย่านราชประสงค์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลมเพียง 500 เมตรจึงทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว สำหรับการเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็สะดวกไม่แพ้กัน นอกจากนี้พื้นที่จอดรถสามารถรองรับได้จำนวนมากแล้วยังสามารถจอดได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ด้วยเหตุผลนานาประการนี้ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานสำคัญนี้ให้กับคุณ เพื่อประสบการณ์แสนพิเศษที่จะตราตรึงอยู่ตลอดไป

สอบถามข้อมูลหรือเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โทร. +66(0) 2125 5000

www.renaissancebangkok.com

ขอบคุณภาพจาก YouTube/IG: icepadie